

# Hoa hậu Môi trường thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà: Môi trường chỉ có thể tốt hơn nếu lối sống của chúng ta thay đổi

20:18 09/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 9/11/2024, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM, Báo Tuổi trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc “Ngày hội Việt Nam xanh 2024”.



*Hoa hậu Môi trường thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà nhận Giấy khen ghi nhận “thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường”*

Ngày hội mang chủ đề “Tiết giảm, tái sử dụng, tái chế”, với mong muốn kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng cộng đồng doanh nghiệp chung tay hành động từ những điều nhỏ nhất từ giảm phát thải, đến tiết kiệm và tái sử dụng lại những vật dụng có thể tái chế góp phần giảm phát thải ra môi trường.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. HCM; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM; Hoa hậu Môi trường thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà

Ngày hội xanh diễn ra từ ngày 9 đến 10/11, dự kiến đón từ 5.000 - 10.000 ngàn lượt khách đến trải nghiệm, tham quan không gian trưng bày các giải pháp, mô hình, sản phẩm xanh, hướng tới phát triển bền vững của các doanh nghiệp tham gia ngày hội..

Tại buổi lễ khai mạc, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà chia sẻ, bảo vệ môi trường là hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ của cả người làm công tác vận động lẫn mọi người tham gia. Môi trường không thay đổi tốt hơn sau một khẩu hiệu hay một ngày hội, mà chỉ có thể tốt hơn nếu lối sống của chúng ta thay đổi.

Năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, cô bắt đầu vào học tại Đại học Fulbright, ngành Kinh tế học, với mong muốn có tri thức hơn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sẽ góp phần cho hoạt động bảo vệ môi trường trong tương lai mà cô muốn theo đuổi.

Hoa hậu Thanh Hà chia sẻ thêm, em rất vinh dự nhận bằng khen này, em tham gia hoạt động bất cứ khi nào có thể ngoài giờ học và làm việc ở trường, sẽ cố gắng nhiều hơn để xứng với kỳ vọng và sự ghi nhận của các cô chú ở câu lạc bộ.

Nhân dịp này, Hoa hậu Môi trường thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà nhận được Giấy khen từ Câu lạc bộ Môi trường và Xây dựng về “thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường và các hoạt động của Câu lạc bộ Môi trường và Xây dựng năm 2024”.

Giấy khen của Câu lạc bộ Môi trường và Xây dựng khẳng định hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vẫn luôn tích cực tham gia hoạt động xã hội dù cô đang dành phần lớn thời gian ở giảng đường cùng bạn bè và thầy cô.



*Hoa hậu Môi trường thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà tại sự kiện "Ngày hội Việt Nam xanh 2024"*

Ông Đặng Bảo Quốc, Chủ tịch của Câu lạc bộ chia sẻ: “Một người nổi tiếng như Thanh Hà cùng chung tay với các hoạt động của Câu lạc bộ đã góp phần tích cực để chúng tôi làm tốt sứ mệnh của mình trong năm nay, với các hoạt động bảo vệ môi trường cùng thành viên của câu lạc bộ và cộng đồng.”

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/hoa-hau-moi-truong-the-gioi-nam-2023-nguyen-thanh-ha-moi-truong-chi-co-the-tot-hon-neu-loi-song-cua-chung-ta-thay-doi>